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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่  8/2566 

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  เวลา 9.30 น.   
ณ ห้องประชุมเอื้องผ้ึง ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
รายช่ือผู้มาประชุม  
1. ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ธัญลักษณ์ งามขํา (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. อ.ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
9. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
10. นางศิริพร ร่วมชาติ นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. น.ส.กฤติมา สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. น.ส.บงกช สมรอบรู้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. น.ส.นงเยาว์ ตะนะวงค์ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
4. นางณัฐกานต์ ห่อทอง นักวิชาการศึกษา 
5. นายปรัชญา วัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  9.3๐  น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   
 1.1 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 
  ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากอธิการบดี ได้มีการติดตามสอบถามถึงหลักสูตร          
ท่ีเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กรภาครัฐท่ีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม             
จัดทําหลักสูตรหรือวิพากษ์หลักสูตร วางแนวทางการเรียนการสอน หรือมีส่วนร่วมในการกําหนด           
ทิศทางการดําเนินงานในการสอน การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น มีมากน้อยเพียงใด  
  ดังนั้น ขอให้คณบดีทุกคณะประชาสัมพันธ์ให้หลักสูตรในสังกัดคณะท่าน           
เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตร วิทยากร หรือผู้สอน   
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              เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย และการยกระดับทักษะ (Upskill) การปรับ
ทักษะ (Reskill) ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง องค์ประกอบการประกันคุณภาพ ตัวบ่งช้ีท่ี 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน จึงเสนอ
ให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.2 การขับเคล่ือนหลักสูตรควบระดับปริญญา  
  ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากอธิการบดี ได้ติดตามในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซ่ึงได้ติดตามเร่ืองนี้ตลอดเม่ือมีการประชุม โดยอธิการมีนโยบายว่า
การควบรวมสาขาวิชานั้น ให้นําสาขาวิชาท่ีมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนมาก เช่น สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ควบกับสาขาวิชา ท่ี เ ก่ียวข้อง กับคอมพิวเตอร์ ท่ี มี จํานวนนักศึกษาเ รียนน้อย                    
จึงแจ้งให้ทราบว่าทุกคณะจะต้องขับเคล่ือนการทําหลักสูตรควบระดับปริญญา ซ่ึงผู้อํานวยการ                  
กองบริการการศึกษาจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยาก็พร้อม              
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเข้าไปศึกษาดูงาน โดยมหาวิทยาลัยจะไปศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการ
ในส่วนกลาง เช่น การออกประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือนํามาเป็นแนวทาง            
ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนต่อไป จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.3 การขับเคล่ือนหลักสูตรระยะส้ันแบบก่อให้เกิดรายได ้
  ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากอธิการบดีได้ติดตามและมอบหมายให้              
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปรึกษาหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ               
เพ่ือผลักดันการขับเคล่ือนหลักสูตรระยะส้ันแบบก่อให้เกิดรายได้ เนื่องจากคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้มีข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรระยะส้ัน          
ของมหาวิทยาลัยนั้น ควรผลักดันการจัดทําหลักสูตรแบบก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้             
คณบดีทุกคณะกลับไปทบทวนเร่ืองการจัดทําหลักสูตรระยะส้ันแบบก่อให้เกิดรายได้ตามนโยบาย                   
ของอธิการบดี จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมก่อร่างสร้างผู้ประเมินฯ AUN–QA” 
  ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําระบบการประกันคุณภาพ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จึงจัดโครงการ “อบรมก่อร่างสร้างผู้ประเมินฯ  
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AUN-QA” ในวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือสร้างผู้ประเมินฯ ขับเคล่ือนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
 ดังนั้น ขอให้คณบดีทุกคณะ ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่คณาจารย์ในหน่วยงาน
ท่าน ซ่ึงผู้สนใจเข้าร่วมอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑. เคยอบรม เร่ือง Outcome-based education (OBE) และ เคยอบรมเกณฑ์          
AUN-QA และ 
 ๒. เคยเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หรือ เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือ คณบดี/รองคณบดีท่ีดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ  
 โดยผู้สมัครต้องแสดงข้อมูลการเข้าร่วมอบรมตามคุณสมบัติดังกล่าว สมัครตั้งแต่          
วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และหากมี
ผู้สมัครเกิน ๕๐ คน งานประกันคุณภาพการศึกษาจะคัดกรองเบ้ืองต้น โดยการให้ ผู้สมัคร                 
ทําแบบทดสอบในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ในวัน เวลาราชการ ณ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ช้ัน ๒ สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องอบรมครบตลอดหลักสูตร             
(๒ วัน) จึงจะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินฯ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเสนอให้           
ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 7/2566 
 ประธานฯ นํ าเสนอว่า ตามท่ีได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ            
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 7/2566 วันศุกร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น.                  
ณ ห้องประชุมเอ้ืองผ้ึง ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น              
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 3 หน้า 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 7/2566 วันศุกร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไมมี 
 
วาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 การออกประกาศ เร่ือง กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง    
  ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําเสนอว่า จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์            
ฝากข้อสังเกตเร่ืองการออกประกาศ เร่ือง กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ลําปาง ท่ีออกประกาศแบบไม่ต่อเนื่องตลอดท้ังปีการศึกษา และมีความล่าช้า เพราะจะมีผลต่อการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือออกฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัยทบทวน          
หาวิธีการ หรือปรับปรุงระยะเวลาการออกประกาศ เร่ือง กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการ               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ให้ต่อเนื่องตลอดท้ังปีการศึกษา 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  โดยนายปรัชญา  วัฒนธรรม ได้ช้ีแจงว่า ในการเผยแพร่ปฏิทิน
วิชาการ สําหรับนักศึกษาภาคปกติในแต่ละปีการศึกษาท่ีผ่านมามีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเผยแพร่
และการส่งมอบให้แต่ละคณะ แต่ละหน่วยงาน ตามความเหมาะสม ตามคําแนะนํา ตามการท้วงติง
ของคณาจารย์มาโดยตลอด และจากการเรียนรู้สภาพปัญหาในแต่ละปีการศึกษาท่ีผ่านมา งานบริการ
การศึกษาและพัฒนาวิชาการ จึงเผยแพร่และส่งมอบปฏิทินวิชาการฉบับจริงเป็นรายภาคเรียน              
โดยเผยแพร่และส่งมอบก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ประมาณ 30-60วัน และได้จัดทําปฏิทินวิชาการฯ 
ฉบับร่างเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษามาโดยตลอด เพ่ือลดปัญหาการเปล่ียนแปลง
ปฏิทินวิชาการท่ีเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 5 เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับ
ปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 จํานวน 46 คน 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 
2566 จํานวน 9 คน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ        
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
จํานวน 46 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2566 จํานวน 9 คน 
 
วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
 6.1 การจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) คร้ังท่ี 24 
  รศ.ดร.พรชนก  ทองลาด  หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แจ้งให้
ทราบว่า ตามท่ีเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังท่ี 2/2566 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 
2566 นั้น ได้มีการแจ้ง (ร่าง) กําหนดการจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) คร้ังท่ี 24 “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์” ระหว่างวันท่ี 12 - 13 กันยายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์            
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โดยจะมีการเปิดรับบทความวิจัยในช่วงเดือนธันวาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 ซ่ึงมหาวิทยาลัย
เพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปางจะเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา 
2569  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 6.2 เงื่อนไขการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า ประเด็นปัญหา
ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กรณีท่ีไม่มีสัญชาติและบัตรประจําตัวประชาชน 
มหาวิทยาลัยสามารถรับได้ตามปกติ แต่จะมีผลกระทบเม่ือสําเร็จการศึกษาเนื่องจากจะไม่สามารถ
สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้ เนื่องจากคุรุสภาได้กําหนดคุณสมบัติไว้ว่าคนท่ีจะได้ใบประกอบวิชาชีพ
ครูต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น ฉะนั้นนักศึกษาท่ีไม่มีสัญชาติและไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน เขาก็จะมี
ผลกระทบในเร่ืองนี้ จึงเสนอแนะว่าในระบบการรับนักศึกษาควรจัดทําข้อช้ีแจงโดยสร้าง QR Code 
หรือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms) สําหรับนักศึกษาท่ีสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
แต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยต้องตอบแบบสอบถามนี้ โดยเนื้อความในแบบสอบถามต้องระบุเงื่อนไข         
ท่ีคุรุสภากําหนด และผู้สมัครต้องตอบรับและรับทราบข้อมูลนี้แล้วก่อนสมัครเข้าศึกษา 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 6.3 การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ สอบถามว่า มหาวิทยาลัยจะ
ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเม่ือไหร่  เพราะหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปยังไม่ทันสมัย 
และรายวิชายังยึดติดกับอาจารย์ผู้สอนมากเกินไป รวมถึงการสร้างเนื้อหารายวิชาท่ีสร้างเพ่ือให้ตรง
ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน จึงทําให้รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่สอดคล้องตามปรัชญา          
ของหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คือ "การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์นั้น ควรสามารถ
ส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีสัมฤทธิผล ดํารงตนด้วยหลักแห่งคุณธรรมจริยธรรม 
สํานึกแห่งจิตสาธารณะ ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ามกลางการดํารงชีวิตแนววิถีใหม่ 
พัฒนาตนเองและสังคมด้วยความรอบรู้ รู้เท่าทันส่ือดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย          
เพ่ือการดําเนินชีวิตในกระแสสังคมสมัยใหม่ ตระหนักและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตนเอง
และผู้อ่ืน ช่ืนชมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืนในกระแสสังคมพหุวัฒนธรรม ธํารงรักษาและ           
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า สร้างสรรค์ และยั่งยืน" ดังนั้นควรจะหาวิธีการแก้ปัญหาตรงจุดนี้ 
ควรนําเนื้อหารายวิชาและเป้าหมายเป็นหลัก มาแตกเนื้อหารายวิชา นําส่วนท่ีสําคัญ อย่างเช่น            
เร่ืองของทักษะความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และเร่ืองของ SDG เป้าหมายการพัฒนา             
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีท้ังหมด 17 เป้าหมาย ท่ีมีการกําหนด             
มาจะเกือบสิบปีแล้ว แต่นักศึกษายังไม่รู้เลยว่า SDG 17 เป้าหมายคืออะไร ซ่ึงเนื้อหาเหล่านี้ก็สามารถ
นําไปสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ถ้ามีการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตร 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปควรยึดเป้าหมายเป็นหลัก แล้วนํามากําหนดเนื้อหาโดยใช้กระบวนการ
เช่นเดียวกันเหมือนการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO ดังนั้น จึงขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ              
การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  ประธานช้ีแจงความคืบหน้าของการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร และอธิการบดีมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏลําปาง ได้มอบนโยบายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือช่วยกํากับติดตามการปรับปรุง
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้หลอมรวมผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน คือ เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้           
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ให้รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ท้ังนี้หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปของกลุ่มราชภัฏ 8 แห่งภาคเหนือ จะให้ลง Thai MOOC เพ่ือท่ีผู้เรียนสามารถเทียบโอน
รายวิชาร่วมกันได ้ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 6.4 การประเมินการสอนรายวิชาทักษะวิศวกรสังคม 
  อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจาก   
ผลการประเมินการสอนท่ีผ่านมาคร้ังล่าสุดของคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาประเมินการสอน 
ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทักษะวิศวกรสังคม ยกตัวอย่างข้อความ เช่น วิชานี้มันใช่นะ เอานักศึกษา
ไปเป็นแรงงาน ไปทาสี ไปขุดดิน รวมถึงเอานักศึกษาไปลงพ้ืนท่ีในงานวิจัยของอาจารย์ และ    
นักศึกษาบางคนน่าจะไปอ่านคําอธิบายรายวิชา จึงรู้ว่าวิชานี้ต้องสอนนักศึกษาเพ่ือให้ได้ความรู้             
ได้ทักษะอะไร แต่พอมาปฏิบัติจริงนักศึกษากลายเป็นแรงงาน  นักศึกษาจึงได้เขียนค่อนข้างแรง            
ว่า"วิศวกรเท่ากับแรงงาน และก็อาจารย์เท่ากับอะไร" ท้ังนี้  อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดี                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ข้อมูลเ พ่ิมเติม เนื่ องจากคณะมนุษยศาสตร์และ            
สังคมศาสตร์ ได้มีนักศึกษาร้องเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทักษะวิศวกรสังคม เช่นกัน 
โดยใช้คําว่า "สอนอะไรท่ีมันมีคุณค่ากับความเป็นครูของเขาหน่อย"  "อาจารย์เหยียดนักศึกษา"  
ดังนั้น จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการสอนรายวิชาทักษะวิศวกรสังคม ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ีแจงว่าในภาคเรียนท่ีผ่านมา รายวิชานี้ มีงบประมาณท่ีได้รับมา              
จึงนํามาจัดทําโครงการให้กับอาจารย์สอนรายวิชาทักษะวิศวกรสังคม ท้ังนี้แต่ละห้องท่ีอาจารย์สอน
จะต้องจัดการเงินเพ่ือดําเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาส้ันๆ เพราะฉะนั้นอาจารย์              
จึงมาบังคับท่ีนักศึกษาว่าจะต้องไปทํากิจกรรมอะไรประมาณนี้ ในส่วนของตนเองได้สอนรายวิชานี้
เช่นกัน แต่ว่าไม่ได้ให้นักศึกษาให้ไปขุดดิน แต่ให้ไปเดินบันทึกข้อมูล สํารวจ ท่องเท่ียว ประมาณนี ้ 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การประเมินการสอนรายวิชาทักษะวิศวกรสังคม โดยคณะควร
รวบรวมข้อเสนอแนะการประเมินการสอนรายวิชาทักษะวิศวกรสังคมและไม่ต้องระบุตัวตน                   
ผู้ร้องเรียน  แจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ท่ีเป็นผู้ดูแล 
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รายวิชานี้  เ พ่ือเชิญอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาทักษะวิศวกรสังคมมาปรึกษาหารือและร่วมสร้าง                      
ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชานี้ร่วมกันต่อไป 
 

 6.5 การจัดทําข้อสอบท้ายบทเรียน ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า 
เนื่องจากได้ทราบข่าวว่ามีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารสมัยใหม่ และรายวิชาภาษาอังกฤษ         
เพ่ือวิชาชีพ ได้ทําการสอบท้ายบทเรียน โดยข้อสอบท่ีใช้ในการสอบนั้น อาจารย์ผู้สอนบางท่าน            
ได้เรียกเก็บเงินนักศึกษาเพ่ือนํามาจัดทําข้อสอบท้ายบทเรียน ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวอ้างว่าคณะไม่บริการ
ทําข้อสอบท้ายบทเรียน ดังนั้น จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดทําข้อสอบท้ายบทเรียน ของรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ มอบคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไปวางแผนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
 
 6.6 การขยายเวลาการส่งผลการเรียน 
  อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า 
จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีประชุมฝากข้อเสนอแนะ
เร่ืองการขอขยายเวลาในการส่งผลการเรียนของนักศึกษา เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนต้องการระยะเวลา
ในการตรวจข้อสอบเพ่ิมอีก 1 สัปดาห์ จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการขยายเวลาการส่งผลการเรียน
ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การขยายเวลาการส่งผลการเรียน โดยให้คณะรวบรวมข้อมูล 
แล้วขอขยายเวลาการส่งผลการเรียนเป็นรายกรณีไป 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 

 
 

(นางศิริพร  ร่วมชาติ) 
ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม 

(นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 


